

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : สำนักงานเลขาธิการกรม ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๐๖

หัวข้อเรื่อง : “การอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒”

กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนในทุกมิติ โดยล่าสุด กรมการกงสุล ได้จัดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการอบรม/สัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกจำนวน ๙๓ คน รับทราบนโยบายและพัฒนาการที่สำคัญ ด้านงานกงสุลจากผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานด้านกงสุลให้ก้าวไปสู่ Smart & Best Services” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกครั้งนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ ๒ ประเด็น ได้แก่ การมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อนกงสุลทั่วโลก และการขับเคลื่อนการทำงานสู่ยุค e-Consular เพื่อประชาชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบนโยบายหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การดูแลทุกข์สุขคนไทยในต่างประเทศโดยร่วมกับเครือข่ายกงสุลต่างประเทศอื่น ๆ ในประเทศเจ้าบ้าน (๒) การพัฒนาและยกระดับหนังสือเดินทางไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ได้อย่างภาคภูมิ และ (๓) การนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนชาวไทย

นอกเหนือจากการมอบนโยบายและกล่าวให้โอวาทแล้ว กิจกรรมสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การมอบเข็มที่ระลึก “กงสุลอาสา” ให้แก่อาสาสมัครและพลเมืองดีที่สนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า การทูตเพื่อประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี กรมการกงสุล ผู้อภิปรายประกอบด้วย นายชาติรี อรรถนันทน์ อธิบดีกรมการกงสุล นายจักร บุญ-หลง อธิบดีอธิบดีกรมการกงสุลและเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายมนชัย พัทธนี อธิบดีผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่กงสุลทำงานโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีจิตให้บริการ มีความแม่นยำในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกงสุลในการดูแลคนไทย เอาใจใส่และเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยหรือเดินทางไปท่องเที่ยว/ ทำกิจกรรมอยู่ในต่างประเทศ

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒